



## **TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA THƯƠNG**

### **GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC**

– Tên trường : **Trường Mầm non Nghĩa Thương.**

– Địa chỉ: Thôn La Hà 4, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.

#### ***Quá trình xây dựng và phát triển của trường***

Trường MN Nghĩa Thương được thành lập từ năm 2010 trên cơ sở xác nhập trường Mẫu giáo Điện Vạn An và trường Mẫu giáo La Hà Nghĩa Thương. Điểm trường nằm trên địa bàn thôn La Hà 4, thuộc xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng diện tích toàn trường là 7262m<sup>2</sup>, gồm 13 phòng học với đầy đủ các phòng chức năng được xây dựng kiên cố, đảm bảo. Trải qua quá trình phấn đấu và trưởng thành, trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ I vào tháng 5 năm 2015 và đạt tiêu chuẩn Chất lượng giáo dục mức độ 3 vào tháng 4 năm 2016. Đến năm 2021 đề nghị công nhận lại Chuẩn giai đoạn 2.

#### ***Vị trí và chức năng.***

– Trường mầm non Nghĩa Thương là cơ sở giáo dục công lập của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

– Chi bộ trường Mầm non Nghĩa Thương được thành lập vào 01/2011 thuộc quản lý của Đảng bộ xã Nghĩa Thương. Chi bộ nhà trường luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, thực hiện nghiêm các Chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị.

– Công đoàn cơ sở được thành lập vào tháng 09/2012 theo sự chỉ đạo và giám sát của Liên đoàn Lao động huyện Tư Nghĩa. Hàng năm nhà trường đã phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, viên chức và thực hiện tốt những nội dung công khai cho cán bộ, viên chức và người lao động biết bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả đảm bảo theo quy định.

– Trường được sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa.

#### ***Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non Nghĩa Thương***

Nhà trường tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 24 tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hàng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Huy động, quản lý, sử

dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trường luôn được sự quan tâm của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Tư Nghĩa, Phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa và địa phương. Năm 2010, điểm trường La Hà được xây dựng với 6 phòng học kiên cố. Đến năm 2014, nhà trường được công ty PTSC đầu tư xây dựng điểm trường Vạn An với 4 phòng học. Điểm trường Điện An được xây dựng năm 2015 với 6 phòng học.

Cùng với sự đầu tư của các cấp, trong nhiều năm qua, nhà trường không ngừng tự cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để có điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc – giáo dục trẻ. Trường Mầm non Nghĩa Thương đã tập trung xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học để trẻ được trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường xung quanh nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ, góp phần vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Trải qua quá trình nỗ lực phấn đấu, nhà trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi công nhận là Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014-2015 và năm học 2016-2017.